

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

LTS: Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công điện số 02-CD/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới; đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia; nhiều nước đã áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, chống dịch.

Quản triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh Thái Bình đã huy động toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng giai đoạn, thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân đang học tập, làm việc ở tỉnh ngoài, nước ngoài có nhu cầu, nguyện vọng về quê đón Tết, bên cạnh đó, một bộ phận người dân trong tỉnh đang có biểu hiện lơ là, chủ quan, không áp dụng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2- Công an tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình người dân trở về địa phương từ tỉnh ngoài, nước ngoài; phát hiện kịp thời người nghi nhiễm, đặc biệt là người mới nhập cảnh từ nước ngoài, người tiếp xúc với người nhập cảnh để thực hiện việc cách ly và quản lý, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về cách ly; chủ động lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nghi nhiễm để sớm phát hiện ca nhiễm và khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly, hoặc lây lan từ khu cách ly, người nhiễm bệnh ra cộng đồng. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với người nhập cảnh trái phép, người tổ chức nhập cảnh trái phép và người không chấp hành quy định về cách ly.

3- Căn cứ tình hình, kết quả công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh trong nước, trong tỉnh để có biện pháp phù hợp về việc hạn chế tổ chức lễ hội, các sự kiện đông người; quản lý chặt chẽ và triền khai các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi tập trung đông người như các khu vui chơi tập trung, hoạt động bắn pháo hoa, các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4- Ngành Y tế và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, thuốc và sinh phẩm xét nghiệm cho các tình huống dịch bệnh; thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để thực hiện cách ly các đối tượng có nguy cơ theo phân bổ của Trung ương hoặc khi có tình huống phát sinh.

5- Bí thư huyện ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

7- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

8- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần sẵn sàng ứng phó tốt nhất mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Đúng - đủ” trong quản lý người cách ly

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, những người từ nước ngoài về nhập cảnh vào Việt Nam đều được cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung 14 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo quy định. Tuy nhiên, có những trường hợp thời gian cách ly tập trung có thể dài hơn hoặc phải thực hiện lấy mẫu nhiều lần nếu nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn đang thực hiện nghiêm túc. Tại một số địa phương trong nước, do sơ suất, lơ là lỏng việc cách ly, gây nên những hậu quả nghiêm trọng sẽ là bài học cho các tỉnh, thành phố trong đó có Thái Bình.

Trường hợp bệnh nhân số 1.498 là một trong những ví dụ cụ thể. Bệnh nhân số 1.498 là du học sinh, có địa chỉ tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 21/12 tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN 415. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, du học sinh được đưa về cách ly tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Ngày 22/12, cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 2/1, du học sinh này được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm lần 2. Ngày 4/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong thời gian ở khu cách ly tập trung, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, đến sáng 4/1, trước khi có kết quả xét nghiệm lần 2, bệnh nhân đã được cho ra khỏi khu cách ly trở về địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng rà soát những trường hợp liên quan. Các trường hợp tiếp xúc gần nhanh chóng được cách ly theo quy định. Việc rà soát các trường hợp tiếp xúc gần và công tác khoanh vùng dập dịch vẫn đang được thực hiện. Song từ sự việc trên đã cho thấy, việc quản lý người cách ly vẫn còn những sơ suất và có thể gây hậu quả khó lường nếu không được kiểm soát tốt.

Viết sơ suất trong quản lý người cách ly như bệnh nhân 1.498 không phải là chuyện hiếm gặp. Trước đó, tại Hải Dương cũng xảy ra tình huống tương tự. Bệnh nhân được cho ra khỏi khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm lần 2. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải



Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe những trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ảnh: TẮT ĐẠT

cách ly, ngành Y tế, địa phương và các đơn vị liên quan phải vất vả ngày đêm rà soát, xử lý, khoanh vùng ổ dịch. Rất may là các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện kịp thời, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng, song đây là bài học cho tất cả các địa phương trong việc quản lý, giám sát người cách ly tập trung. Chỉ một phút lơ là có thể làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện tốt trong suốt thời gian qua, làm mất thêm thời gian, công sức của rất nhiều người và gây áp lực cho ngành Y tế.

Tại Thái Bình, để tiếp nhận, cách ly tập trung chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh và người từ nước ngoài về, Thái Bình đã thiết lập nhiều khu cách ly. Hiện 2 khu cách ly tập trung vẫn đang vận hành, thực hiện tiếp nhận người cách ly, đó là Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Đến hết năm 2020, Trung đoàn 568 đã tiếp nhận 14 đợt cách ly với hơn 3.000 người. Công tác quản lý, giám sát người cách ly luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chưa có tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đều nhanh chóng được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị. Thế nhưng, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn luôn thường trực, đặt ra vấn đề cần thực hiện



Người từ nước ngoài về được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

ng nghiêm túc, đúng, đủ các quy định mà Bộ Y tế đã ban hành về hướng dẫn việc cách ly tập trung. Trên thực tế, trong quá trình thực hiện tiếp nhận, quản lý người cách ly, Thái Bình cũng đã ghi nhận có trường hợp đến gần ngày cách ly tập trung cuối cùng mới phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, đó là bệnh nhân 1.359. Cùng với hơn 120 công dân từ nước ngoài về, công dân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày cách ly thứ 13 trước khi về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân 1.359 đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, các trường hợp F1 được bố trí ở khu

vực cách ly riêng. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, các công dân cách ly cùng đợt với bệnh nhân cũng tiếp tục cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm.

Gần tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng người nhập cảnh về Việt Nam có thể sẽ tăng. Trung ương, địa phương đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có công tác quản lý nhập cảnh. Do đó, các cấp, ngành, địa phương có khu cách ly tập trung cần chú trọng, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giám sát người nhập cảnh với tinh thần không chủ quan, lơ là, thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc các quy định đã ban hành.

HOÀNG LANH

HƯNG HÀ Chống rét cho đàn vật nuôi

Những ngày này, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, ảnh hưởng đến sức đề kháng của gia súc, gia cầm, thủy sản. Trước tình hình đó, các địa phương ở Hưng Hà đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tránh thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài.

Ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã hiện có 52.366 con, trong đó 250 con trâu, bò, 4.600 con lợn, còn lại là gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Các đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên chủ động các phương án chống rét cho đàn vật nuôi. Ban Chăn nuôi và Thú y xã bám sát cơ sở, kiểm tra các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi, hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, nhất là cách chống rét như che chắn chuồng trại, sưởi ấm, bổ sung khẩu phần ăn để vật nuôi tăng sức đề kháng. Để phòng bệnh cho đàn vật nuôi, xã tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch đạt 92%. Ông Tô Hữu Duy, thôn Hiến Nạp cho biết: Gia đình tôi nuôi gần

300 con gia cầm. Qua theo dõi thời tiết, gia đình đã chủ động chống rét cho đàn vật nuôi, che chắn chuồng để tránh gió lùa đồng thời chuẩn bị sẵn đồ sưởi ấm cho đàn vật nuôi khi nhiệt độ hạ thấp.

Theo ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An: Toàn xã hiện có gần 750 con trâu, bò; hơn 4.200 con lợn, trong đó lợn nái hơn 200 con; đàn gia cầm có hơn 10.000 con. Địa phương đã hướng dẫn nhân dân chủ động chống rét cho gia cầm từ tháng 10/2020 kết hợp với tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng đàn vật nuôi của xã đạt cao, cụ thể: trâu, bò đạt trên 90%, gia cầm đạt 100%. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần giúp người chăn nuôi nâng cao nhận thức và chủ động các biện pháp chống rét cho vật nuôi. Xã đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp như tập

trung tuyên truyền về diễn biến của thời tiết, hướng dẫn nhân dân kiến thức chăm sóc, chống rét cho vật nuôi, chủ động vệ sinh phòng bệnh, định kỳ phun các loại thuốc sát trùng chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi. Đồng thời, tăng khẩu phần dinh dưỡng, cho vật nuôi uống nước ấm pha muối và thấp điện sáng sưởi ấm vật nuôi. Toàn xã hiện có 52ha nuôi thủy sản và 20 bè nuôi cá lồng, xã đã hướng dẫn hộ nuôi quây ao kín tránh gió rét hại cho cá; khuyến cáo hộ nuôi bảo đảm thức ăn đủ chất và lượng để cá tăng sức đề kháng, chống chịu tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Huyện Hưng Hà có tổng đàn trâu, bò hơn 15.300 con, đàn lợn gần 104.600 con cùng trên 2,2 triệu con gia cầm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 159 lồng cá nuôi trên nước. Để chủ động chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản,

huyện đã ban hành công văn chỉ đạo việc chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi; tuyên truyền người dân tích trữ sẵn củ khô, rơm, rạ... làm thức ăn bổ sung cho vật nuôi vào những ngày rét đậm và hướng dẫn nông dân chăn nuôi an toàn sinh học, tăng sức đề kháng để gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển tốt.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi, để xảy ra bệnh dịch nguy hiểm, Hưng Hà đã tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản lưu giữ qua đông. Theo đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng

dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm như che chắn chuồng trại tránh gió lùa; không chuẩn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 15 độ C; giữ ấm cho gia súc, gia cầm khi trời rét; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; tăng cường dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm; bổ sung thêm thức ăn cho trâu, bò và cho uống nước ấm. Các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ trọng thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành thú y. Bên cạnh đó, thực hiện đúng bộ các biện pháp chống rét cho đàn cá bố mẹ, cá giống lưu giữ qua đông, cá thươn phẩm, như: cấp nước đầy đủ vào ao, đầm, hồ nuôi; thường xuyên giữ mức nước tối thiểu từ 1,4 - 1,5m; không cho cá ăn vào những ngày nhiệt độ thấp; che chắn gió cho cá ao nuôi bằng việc sử dụng bạt hoặc che phủ mặt ao, định kỳ rắc vôi bột một tuần/lần để vệ sinh, thường xuyên kiểm tra mặt nước trong ao nuôi, theo dõi diễn biến sức khỏe đàn cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác chống rét cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản. Các địa phương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác chống rét cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.

MAI THÙ



Nông dân xã Tân Hòa (Hưng Hà) thả điện sưởi ấm cho đàn gia cầm.